
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
สมัยสามัญ  สมยัที่  2  ประจ าปี ๒๕61 

  ครั้งที่  1  
วันศุกรท์ี่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕61 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
        ล าดบัที่    ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง 

๑  นายธีรวุฒิ   มีนาท  ประธานสภา อบต. 
๒  นายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  
3  นางสุภา   จันทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
4  นายเฉลิม  ค าแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
5  นายเฉลิม  แยกรัง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
6  นายสมหมาย  เพชรพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
7  นายชูชัย  ทองดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 
8  นายทองหล่อ  ขาวสนิท สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
9  นายสมบูรณ์  ทิมทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ 
10  นายบังอรณ์  หนูทิพย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
๑1  นางวรรณา  เกตุแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

 
ผูไ้ม่มาประชุม 

1.         นายประเทือง  แจ้งเรือง รองประธานสภา อบต. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
        ล าดับที่    ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง 

๑  นายสมิง   คงประเสริฐ  นายก อบต.ไร่โคก 
๒  นางอัจฉรา  เพิ่มทรัพย์  รองนายก อบต.  
๓  นายอรุณ  เฟื่องฟ ู   ผอ.กองช่าง 
4  ว่าท่ีร้อยตรีภาคภูมิ เอี่ยมเพชร  หัวหน้าส านักปลัด 
5  นางสาวชุติกาญจน์ ดังสท้าน   ผอ.กองการศึกษา ฯ 
6  นางธาวิน ี  ชาววงศ์จันทร์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7  สิบเอกจิรุตถ์  ปิ่นคง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
8  นางสอน   ขาวสนิท  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
9  นางสาวล าเพย  นกน่วม   ครูโรงเรียนบ้านไร่โคก  
10  นายอรรถพร  บุตรเพชร  ผู้อ านวยการ รพสต.ไร่โคก 
11  นายฉลอง    พลับทอง  ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 
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นางณัฐฐิญา  แป้นไทย 
(ปลัด อบต.ไร่โคก) 
เลขานุการสภา อบต. 

 บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกมาประชุมกัน
จ านวน 11 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่โคก จุดธูปเทียนบูชาพระ และเป็นประธานการประชุม
และด าเนินการประชุมต่อไป   

เร่ิมประชุมเวลา ๑0.0๐ น. 
 

 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

 ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก สมัยสามัญ        
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕61 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1  

  
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ส าหรับเรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ไม่มีเรื่องแจ้ง   

มติที่ประชุม - 
  
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี            
๒๕61 คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท ารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจ าปี ๒๕61 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 ให้สมาชิกสภา     
ทุกท่านแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

นางณัฐฐิญา  แป้นไทย 
(ปลัด อบต.ไร่โคก) 
เลขานุการสภา อบต. 

       เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่ีเคารพ              
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่โคก ผู้แทนโรงเรียนบ้านไร่โคก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางณัฐฐิญา แป้นไทย เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ขอเรียนว่ารายงานการประชุมมีจ านวน
ท้ังส้ิน 11 หน้า รายละเอียดตามเอกสารในมือสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน 
ขอให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้พิจารณา หากมีส่วนใดต้องแก้ไข ขอให้ท่ีประชุมได้
เสนอ เพื่อท่ีฝ่ายเลขาฯ จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกได้มอบเอกสาร
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ให้ท่านแล้วนั้น มีส่วนใดท่ีต้องการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม่ ขอเชิญครับ 

  
 -     ไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงาน

การประชุมสภาฯ  
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นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯขอมติท่ีประชุม
สภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕61       
คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

  
ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
   
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

       ส าหรับเรื่องท่ีเสนอใหม่ไม่มีนะครับ 

มติที่ประชุม - 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 4.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ในส่วนของการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ขอเชิญทางนายก อบต.ไร่โคก           
เป็นผู้ช้ีแจงครับ 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไร่โคก 
  

     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
     1.สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
     2.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     3.ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     4.หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
     5.ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
     เหตุผล 
     เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
หมดวาระลงในวันท่ี 2 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก     
จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกคัดเลือกคณะกรรมการตามข้อ 
1 สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงขอให้ท่ี
ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาครับ 
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นางณัฐฐิญา  แป้นไทย 
(ปลัด อบต.ไร่โคก) 
เลขานุการสภา อบต. 

       ขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามค าส่ัง อบต.ไร่โคก ท่ี 138/2559 
ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2559 สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือกจ านวนสามคน 
ได้แก่ 
       1.นายชูชัย  ทองดี        สมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ม.3 
       2.นางวรรณา  เกตุแก้ว   สมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ม.6  
       3.นายสมบูรณ์  ทิมทอง   สมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ม.5 

        จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ได้พิจารณาค่ะ      
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

       ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกได้ช้ีแจงหลักการและ
เหตุผล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกได้ ช้ีแจง
รายละเอียดเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้เสนอช่ือผู้ท่ีจะคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่โคกครับ       

นายเฉลิม  แยกรัง 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 
 

      เรี ยนท่านประธานสภาฯ ท่ี เคารพ และท่านสมาชิก ผู้มี เกียร ติ              
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่โคก ผู้แทนโรงเรียนบ้านไร่โคก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายเฉลิม  แยกรัง สมาชิกสภา         
อบต.ม.2 ผมขอเสนอ นายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ สมาชิกสภา อบต.ม.1        
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่โคก  
       นายชูชัย       ทองดี  สมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ม.3 รับรอง 
       นายสมหมาย  ทองดี  สมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ม.3 รับรอง 

นางสุภา  จันทร์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.ม.1 
 

       เรี ยนท่านประธานสภาฯ ท่ี เคารพ และท่านสมาชิก ผู้มี เกียร ติ              
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่โคก ผู้แทนโรงเรียนบ้านไร่โคก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสุภา  จันทร์แก้ว สมาชิกสภา          
อบต.ม.1  ขอเสนอ นางวรรณา  เก ตุแก้ว  สมาชิกสภา อบต.ม.6             
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่โคก 
       นางบังอร     หนูทิพย์  สมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ม.6 รับรอง 
       นายเฉลิม     ค าแก้ว   สมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ม.2 รับรอง 

นายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ 
สมาชิกสภา อบต.ม.1 
 

       เรี ยนท่านประธานสภาฯ ท่ี เคารพ และท่านสมาชิก ผู้มี เกียร ติ              
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่โคก ผู้แทนโรงเรียนบ้านไร่โคก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ผมนายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ สมาชิกสภา      
อบต.ม.1 ขอเสนอ นายสมบูรณ์  ทิมทอง สมาชิกสภา อบต.ม.5            
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่โคก 
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        นายทองหล่อ    ขาวสนิท  สมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ม.5  รับรอง 

       นายเฉลิม        แยกรัง    สมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ม.2  รับรอง 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

       เมื่อท่ีประชุมสภาฯ ได้เสนอรายช่ือสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 ท่าน      
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่โคกเรียบร้อยแล้ว ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ครับ 

มติที่ประชุม เ ห็ น ช อ บ คั ด เ ลื อ กส ม าชิ ก สภ า  อ บ ต . ไ ร่ โ ค ก  จ า น วน  3  ค น                     
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่โคก ดังนี ้
       1.นายบุญเชิด    ฉลาดเลิศ   สมาชิกสภา อบต.ม.1 
       2.นายสมบูรณ์    ทิมทอง     สมาชิกสภา อบต.ม.5 
       3.นางวรรณา     เกตุแก้ว    สมาชิกสภา อบต.ม.6 

  
 4.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ขอเชิญทางนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไร่โคก 

      เรียนท่านประธานสภาฯ  
      หลักการ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27            
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ 
      เหตุผล 
      องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอโอน
งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
      โอนเพิ่ม 
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.ไร่โคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 19/88 ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) 
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จ านวน 100,000 
บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
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นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไร่โคก 

      โอนลด 
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.ไร่โคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 20/88 ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป          
งานบริหารทั่วไป รายจ่าย งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) 
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.ไร่โคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 41/88 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจ่าย งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่าย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบั ติราชการท่ีไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาฯ) จ านวน 12,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.ไร่โคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 41/88 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา      
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
รายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) 
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.ไร่โคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 45/88 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายจ่าย งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน (โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนน าสุขภาพ) จ านวน 30,000 บาท           
(สามหมื่นบาทถ้วน) 
       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.ไร่โคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 45/88 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข    
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รายจ่าย งบด าเนินงาน         
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว) จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
        ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.ไร่โคก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 หน้า 49/88 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่าย งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

        ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ได้ ช้ีแจงรายละเอียด
ขอให้ท่ีประชุมสภาฯ ได้พิจารณาครับ 
 
        -ท่ีประชุมสภา อบต.ไร่โคก พิจารณารายละเอียดการโอนงบประมาณ 
 

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

        เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณารายละเอียดการโอนงบประมาณเรียบร้อย
แล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

  
          -ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอหรืออภิปราย 

 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

         เมื่อท่ีประชุมฯ ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอหรืออภิปราย       
ผมขอมติท่ีประชาสภาฯ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ 
  
 4.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี          

(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ส าหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดครับ  

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไร่โคก 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้โดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
      1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
      3.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลง 
       เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
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นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไร่โคก 

      เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก จึงขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อน าไปจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ต่อไป 
      รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ 

       เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมืองน่าอยู่ 
      2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณ 260,000 บาท 
      เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมืองน่าอยู่ 
      2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      1) จัดซื้อรถจักรยานยนต์ งบประมาณ 40,800 บาท 
      2) จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณ 2,500 บาท 
      2.3 แผนงานการศึกษา 
      1) ค่าจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 95,000 บาท 
      2) ค่าหนังสือเรียน งบประมาณ 12,000 บาท 
      3) ค่าอุปกรณ์การเรียน งบประมาณ 12,000 บาท 
      4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณ 18,000 บาท 
      5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณ 25,000 บาท 
      6) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ห้องประชุม ศพด.)  
          งบประมาณ 10,000 บาท 
      7) แข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
          งบประมาณ 50,000 บาท 
      ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมืองน่าอยู่ 
      2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 
      1) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายส้มผิว สังข์ทอง ม.1  
          งบประมาณ 225,400 บาท 
      2) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางกิ่ง เอี่ยมองอาจ ม.1 
          งบประมาณ 122,500 บาท 
      3) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางกุหลาบ จันทร์แก้ว ม.1  
          งบประมาณ 248,000 บาท 
      4) ก่อสร้างทางระบายน้ าในหมู่บ้าน งบประมาณ 97,400 บาท 
      5) ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านกวยบน ม.2  
          งบประมาณ 406,800 บาท      
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นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไร่โคก 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมืองน่าอยู่ 
      2.10 แผนงานเคหะและชุมชน 
      6) ก่อสร้างถนนด้วยวิธีแอสฟัลส์ติก คลองชลประทาน 
          ถึงบ้านนายอื้น ม.3 งบประมาณ 356,200 บาท 
      7) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแกละ ม.3 
          งบประมาณ 335,700 บาท 
      8) ก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อและบ่อพัก หลังโรงเรียนบ้านแหลมทอง 
         ม.4 งบประมาณ 333,600 บาท 
      9) ก่อสร้างถนน คสล.จากป้อมต ารวจชุมชนถึงหอประปาหมู่บ้าน ม.4 
          (ช่องบ้านนายเส่ียม) งบประมาณ 204,600 บาท 
      10) ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า ม.5 งบประมาณ 530,000 บาท 
      11) ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงสนามกีฬา ม.6 
            งบประมาณ 370,000 บาท 
      12) ปรับปรุงสนามกีฬา ม.6 โดยการท าหลังคาคลุม 
            เครื่องออกก าลังกาย งบประมาณ 139,900 บาท 
      13) จัดซื้อท่ีดินสาธารณะ งบประมาณ 1,500,000 บาท 
      14) ปรับปรุงสระน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปา 500,000 บาท 
      15) ติดต้ังกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 150,000 บาท 
      ประสานโครงการพัฒนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      1) ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 6,000,000 บาท 
      จึงขอให้ท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาครับ 

       
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ได้ช้ีแจงรายละเอียด   
ไม่ทราบว่าท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย    
ในประเด็นใดหรือไม่ 

       -ไม่มีสมาชิกสภาฯ ซักถามหรืออภิปราย 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถามหรืออภิปราย ผมขอมติท่ีประชุม
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แ ก้ ไข เพิ่ม เ ติม/ เปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้อ ง ถ่ินสี่ ปี                 
(พ.ศ.2561-2564)                      

  
 4.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก เรื่อง 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2561 ขอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
ไร่โคกเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไร่โคก 

      ในส่วนของรายละเอียดขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก         
เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
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นางณัฐฐิญา  แป้นไทย 
ปลัด อบต.ไร่โคก 

      เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่ีเคารพ              
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่โคก ผู้แทนโรงเรียนบ้านไร่โคก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก        
ได้ด าเนินการส่งข้อบัญญัติฯ จ านวน 4 ฉบับ ท่ีผ่านการเห็นชอบของสภาฯ 
และอนุมัติของนายอ าเภอบ้านลาด ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ เมื่อ 12 กันยายน 2560 นั้น  
      ทางส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือท่ี นร 0508 (กรจ.)/
6723 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล   
ไร่โคก พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกท่ีส่งไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงต้องขอให้สภาฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับท่ีประชุมสภาฯ  

นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก และปลัด อบต.ไร่โคก  
ได้ช้ีแจงรายละเอียด ไม่ทราบว่าท่ีประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
ซักถามหรืออภิปรายในประเด็นใดหรือไม่ 

  
       -ไม่มีสมาชิกสภาฯ ซักถามหรืออภิปราย 
  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

      เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถามหรืออภิปราย ผมขอมติท่ีประชุม
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ                          
  
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  
 5.1 การจัดเก็บภาษี (เป็ดไร่ทุ่ง)  
        ส าหรับการเล้ียงเป็นไร่ทุ่งในพื้นท่ีต าบลไร่โคก จะต้องมีแจ้ง ณ ท่ีท าการ 

และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อบัญญัติ 
อบต.ไร่โคก ซึ่งได้ด าเนินการจัดเก็บฯ ผู้เล้ียงเป็ดไร่ทุ่งในพื้นท่ีต าบลไร่โคก
แล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ                          
  
 5.2 การแข่งขันกีฬาต าบลไร่โคก  
นายสมิง  คงประเสริฐ 
นายก อบต.ไร่โคก 

      ส าหรับการแข่งขันกีฬาต าบลไร่โคก ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา 
อบต.ไร่โคก และผู้น าชุมชนทุกท่านในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และ
ร่วมเชียร์ร่วมเป็นแรงใจให้กับนักกีฬาของทุกหมู่บ้าน และขอให้ยึดกฎกติกา
เป็นหลัก และขอให้พูดคุยตกลงกันก่อนการแข่งขันในเรื่องของตัวนักกีฬาท่ี
จะลงแข่งขนัในแต่ละครั้ง  

มติที่ประชุม รับทราบ                          
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 5.3 การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน   
นายทองหล่อ  ขาวสนิท 
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 

      ผมขอความอนุเคราะห์ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก และผู้น าต าบลไร่โคกทุกหมู่บ้าน    
ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
เพื่อรับการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม จากท่ีส่วนราชการจัดให้ รวมท้ังจัดต้ังเป็น
กองทุน กองบุญในการบริหารจัดการสวัสดิการให้กับประชาชนในต าบล     
ไร่โคก ได้อย่างท่ัวถึง  สามารถมาสมัครได้ท่ีสถาบันการจัดการเงินทุน         
บ้านนาน้ าพุในทุกๆ วันครับ จึงขอให้ ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์          
ให้ประชาชนทราบด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 5.4 การสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ร.10   
นายทองหล่อ  ขาวสนิท 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 

      ขอแจ้งก าหนดการสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ร.10 จะจัด 
ทุกวันท่ี 28 ของทุกเดือน ณ วัดหัวนา เริ่มในวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
เวลา 17.00 น. โดยจะมีการจัดสถานท่ีในวันท่ี 27 มิถุนายน 2561       
ขอความร่วมมือผู้น าทุกๆ ท่านช่วยกันในการจัดสถานท่ี ณ กุฏิหลังเก่า และ
ขอให้ข้าราชการแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 5.5 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม) 
นายฉลอง  พลับทอง 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 

      โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม) จะจัดให้กับผู้พิการ ผู้ป่วย 
และผู้ป่วยติดเตียง โดยยืนยันข้อมูลในวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ขอฝาก
ท่านสมาชิกสภา อบต.ไร่โคก ได้ส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 5.6 งานด้านสิ่งแวดล้อมสู่พื้นที่ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
นายอรรถพร  บุตรเพชร 
ผอ.รพสต.ไร่โคก 

      ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกส่งเสริมการบริหารจัดการงาน 
ด้านส่ิงแวดล้อมสู่พื้นท่ี (อนามัยส่ิงแวดล้อม) ในพื้นท่ีต าบลไร่โคก และการ
ออกข้อบัญญัติต าบลไร่โคก ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 5.7 การดูแลเด็กนักเรียนนอกเกณฑ์ 
นางสาวล าเพย  นกน่วม 
ครู โรงเรียนบ้านไร่โคก 

      ขอแจ้งเรื่องเด็กนักเรียนนอกเกณฑ์ท่ีไม่ได้รับสิทธิ์ในการดูแล ท่ีไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณด้านอาหารกลางวัน/นม จ านวน 3 คน เนื่องจากไม่ได้
แจ้งเข้าเรียนท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แต่เข้าไปเรียนท่ีโรงเรียนบ้านไร่โคก      
จึงขอฝากทางผู้น าชุมชนในการช่วยกันอนุเคราะห์ในส่วนของอาหารกลางวัน
และนมของนักเรียนรายดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.8 การรับตรวจ LPA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
นางณัฐฐิญา  แป้นไทย 
ปลัด อบต.ไร่โคก 

      ขอแจ้งการรับตรวจ LPA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่โคก จะรับตรวจในวันนี้ วันท่ี  15 มิถุนายน 2561   
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

     ไม่ทราบว่าในท่ีประชุมมีท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อท่ีประชุมหรือไม่ครับ 

  
     - ไม่มี 
  
นายธีรวุฒิ  มีนาท 
ประธานสภา อบต. 

       หากไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก
ทุกท่าน ผู้บริหาร อบต.ไร่โคก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่โคก ผู้แทนโรงเรียนบ้านไร่โคก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และขอปิด
ประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑1.3๐ น. 
 
 

                            ลงช่ือ...........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นางณัฐฐิญา  แป้นไทย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
 

 
 

                      ลงช่ือ...........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายธีรวุฒิ   มีนาท) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
  
(ลงช่ือ)...........................................    (ลงช่ือ)...........................................    (ลงช่ือ)........................................... 
        (นายบุญเชิด   ฉลาดเลิศ)      (นายทองหล่อ  ขาวสนิท)        (นางวรรณา  เกตุแก้ว) 

 

ธีรวุฒิ  มีนาท 

 บุญเชิด  ฉลาดเลิศ ทองหล่อ  ขาวสนิท วรรณา  เกตุแก้ว 

ณัฐฐิญา  แป้นไทย 


